

# 'จีจีซี' ส่งออกไปโอดีเซลเจาะอียู

## ลงทุน 3.3 พันล้านสร้าง โรงงานไบโอดีเซล - โครงการ นครสวรรค์ไบโอบคมเพล็กซ์

กรุงเทพธุรกิจ ● จีจีซี เล็งส่งออกไปโอดีเซล ช่วงกลางปีนี้จะเจาะตลาดอียู ราว 2 หมื่นตันต่อปี หลังต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบในประเทศต่ำลงใกล้เคียงประเทศคู่แข่ง ตั้งเป้า ดันยอดขายปีนี้โต 10% พร้อมทุ่มงบลงทุน 3.3 พันล้านบาท เดินหน้าขยายกำลังผลิต

นายจิรวุฒิ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGGC เปิดเผยว่าปีนี้บริษัท ตั้งเป้าหมายปริมาณยอดขายไบโอดีเซลจะเติบโตขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.4 แสนตัน เนื่องจากได้วางแผนจะส่งออกไปโอดีเซล ไปยังสหภาพยุโรป (อียู) เป็นครั้งแรกของบริษัท หลังจากที่มีโรงงานผลิตไบโอดีเซล(เมทิลเอสเทอร์) แห่งที่2 กำลังผลิตไบโอดีเซล 2 แสนตัน

ต่อปี จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีโดยเบื้องต้นมีแผนจะส่งออกไปเยอรมันและสเปนคาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ราว 20,000 ตันต่อปี

โดยคาดว่าจะความต้องการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศปีนี้ จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการใช้รถกระบะเพื่อขนส่งสินค้าเกษตรที่ออกมาเป็นจำนวนมากและหากภาครัฐปรับเกรดไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 จะทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นราว 50%

“ในช่วงราว 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการส่งออกไปโอดีเซลเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าคู่แข่งอย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ปัจจุบันราคาปรับลดลงมาใกล้เคียงกับเพื่อนบ้าน อยู่ที่ราคาปกติอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ความสามารถในการแข่งขันส่งออกมากขึ้น”

ส่วนยอดขายแพตตี้แอลกอฮอล์ คาดว่าจะใกล้เคียงปีที่ผ่านมาราว 1.1 แสนตัน หลังจากใช้กำลังผลิตเต็มประสิทธิภาพ



จิรวุฒิ นุริตานนท์

อยู่ที่ 110% โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่ายอดขายโตขึ้น 5-10% หลังราคาน้ำมันปาล์มดิบปีนี้ จะไม่ผันผวนเมื่อเทียบกับปลายปีที่ผ่านมาและมีเสถียรภาพในการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นซึ่งคาดว่า ราคาในปีนี้จะอยู่ในกรอบ 19-21 บาทต่อกิโลกรัม

ดังนั้น ปริมาณยอดขายที่ คาดว่าจะเพิ่มในปีนี้จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้จากการขาย ราว 1.94 หมื่นล้านบาท

สำหรับแผนการลงทุนในปีนี้ บริษัท

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 6 เมษายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10788

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 45.91

Ad Value: 110,184

PRValue (x3): 330,552

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จีจีซี' ส่งออกไปโอทีเซลเจาะอียู

ตั้งงบประมาณ 3.3 พันล้านบาท โดยจะใช้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่นการก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล แห่งที่ 2 โรงงานผลิตกรีนเซอร์อิน แห่งที่ 2 และโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ แห่งที่ 1 รวมถึงใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ส่วนแผนการลงทุนระยะยาว 10 ปี (ปี2561-2570) บริษัท ตั้งเป้าหมายจะมีรายได้เติบโตขึ้น 2 เท่า จากปัจจุบัน โดยกำหนดเป้าหมายการเติบโตใน 3 ด้าน คือ ไบโอฟิล ไบโอเคมีคอล และไบโอพลาสติก ซึ่งจะเป็นการลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ที่ร่วมมือกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ที่จะเริ่มโครงการเอาผลผลิตจากอ้อยไปผลิตเป็นไบโอเอทานอล และต่อยอดเป็นพลาสติกชีวภาพบริษัทตั้งเป้าหมาย จะมีรายได้จากไบโอเคมีคอล และไบโอพลาสติก เป็นสัดส่วนรายได้ราว 50% ของรายได้รวมของบริษัท